

## THỨ HAI TUẦN 2 TN

### Mc 2,18-22

<sup>2:18</sup> Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Phariseu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Phariseu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?"

<sup>2:19</sup> Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.

<sup>2:20</sup> Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.

<sup>2:21</sup> Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.

<sup>2:22</sup> Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới!"

### CHÚA GIÊ-SU LÀ “RƯỢU MỚI”

*“Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới.” (Mc 2,22)*

**Suy niệm:** *“Rượu mới thì phải bầu mới.”* Chúa Giê-su đã sánh ví Ngài chính là rượu mới, và những ai đón nhận Ngài, cần có bầu da mới. Điều đó có nghĩa là, muốn đón nhận rượu mới là Chúa Giê-su chúng ta phải hoán cải, nghĩa là thay đổi cái nhìn, thay đổi thái độ sống. Chẳng hạn, cái nhìn về ăn chay và cầu nguyện: Ngài dạy khi ăn chay, cầu nguyện, đừng làm bộ rầu rĩ để cho người ta biết, nhưng hãy để một mình Cha trên trời biết anh em ăn chay, cầu nguyện. Còn về thái độ sống: khi đón nhận rượu mới là Chúa Giê-su, Chúa sẽ giúp chúng ta bước vào một khung trời đầy hy vọng, đầy niềm vui, đầy tình yêu.

**Mời Bạn:** Chúng ta có thể kể ra những khung cảnh mà Kinh Thánh mượn hình ảnh rượu để diễn tả như: rượu trong tiệc cưới Ca-na; rượu khi thiết lập Bí tích Thánh Thể; rượu trong bữa tiệc Nước trời – ngày ấy Ta thiết đãi muôn dân, rượu thì ngon, thịt thì béo; Lời Chúa hôm nay, rượu mới bầu da mới. Chúa Giêsu giới thiệu Ngài là “rượu mới”, “rượu mới” giúp cho đôi bạn tại tiệc cưới Cana - rượu hảo hạng chứ không phải rượu xoàng. Gia đình bạn hãy là “bầu da mới”, là cuộc sống hiệp nhất yêu thương, để xứng tầm đón nhận “rượu mới” Giê-su.

**Sống Lời Chúa:** Tôi sống yêu thương để xứng đáng với hồng ân tình yêu được lãnh nhận từ Chúa.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, hôm nay Chúa nói với con: rượu mới thì bầu phải mới. Xin cho con nhớ lời dạy của Chúa. Amen.*